



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

#### Làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Chiều ngày 21/11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) về một số vấn đề liên quan đến khu công nghiệp (KCN) phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

KCN phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích 200ha (không bao gồm phần diện tích 50ha dự kiến phát triển cảng sông nội địa). Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, đến nay, công tác lập, lấy ý kiến đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN đã hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt; đã xây dựng kế hoạch và tiến độ

chi tiết thực hiện các nội dung công việc tiếp theo. UBND huyện Quỳnh Phụ đã triển khai thực hiện trích lục địa chính các thửa đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đối với 3 xã: An Ninh, An Cầu, An Thái và được các hộ gia đình ký xác nhận; đã bàn giao cắm mốc ngoài thực địa; quy hoạch khu tái định cư với diện tích 3,8ha; lập khái toán kinh phí thực hiện dự án

bao gồm giải phóng mặt bằng KCN, hỗ trợ các công trình trên tuyến, tái định cư và giải phóng mặt bằng cảng sông nội địa.

Tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ngành, UBND huyện Quỳnh Phụ và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã làm rõ những kết quả đã đạt được và một số khó khăn,

(Xem tiếp trang 3)  
KHÁC DUẤN

### ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

#### Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu cử tri các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Đông Hưng báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu; nghe phản ánh, đóng góp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri các địa phương. Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Bùi Văn Xuyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bùi Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội đã thông báo tới đại biểu cử tri kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Sau hơn 22 ngày (từ 22/10 đến 20/11/2018) làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ sáu,

(Xem tiếp trang 3)  
THIÊN AN - TIẾN ĐẠT

#### 80 chợ thực phẩm được nâng cấp theo dự án Lifsap

Sáng ngày 21/11, tại Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhân rộng mô hình chợ nông thôn an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đây là một trong những tiểu hợp phần thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) do Ngân hàng Thế giới tài

trợ, được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Bình. Sau 8 năm thực hiện, đã có 499 chợ thực phẩm được dự án hỗ trợ nâng cấp và đi vào hoạt động với 20.538 quầy bán thịt các loại tương đương 20.538 hộ tiểu thương trực tiếp được hưởng lợi với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 10/2018, tỉnh Thái Bình là địa phương có số chợ được dự án đầu tư cao nhất với 80 chợ đã khởi công, trong đó 71 chợ đi vào hoạt động.

(Xem tiếp trang 3)  
LƯU NGÂN

### BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH Giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, chiều ngày 21/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Năm học 2017 - 2018, mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì ổn định. Toàn tỉnh có 907 trường học, trong đó có 788 trường học đạt chuẩn quốc gia. Bậc học mầm non chú trọng việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cấp tiểu học thực hiện nghiêm Thông tư số 22 về nhận xét, đánh giá học sinh tiểu học, chủ động giao quyền kiểm soát và đánh giá chất lượng cho hiệu trưởng và giáo viên. Cấp THCS tích cực phụ đạo học sinh yếu kém, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Công tác ôn tập thi THPT quốc gia được các trường THPT thực hiện hiệu quả, tiếp cận nhanh với những đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, các cấp học, bậc học đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh.

(Xem tiếp trang 3)  
ĐẶNG ANH

### CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH Triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 21/11, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XXIII Công đoàn tỉnh và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ các công đoàn cơ sở được phổ biến những nội dung, chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XXIII Công đoàn tỉnh, những nội dung cơ bản của nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn, phương pháp tổ chức và hoạt động của cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên; phương pháp, kỹ năng hoạt động, công tác quản lý tài chính của công đoàn cơ sở, định mức, quản lý thu, chi nguồn ngân sách của công đoàn cơ sở theo các quyết định của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động công tác công đoàn, góp phần thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

NGUYỄN CƯỜNG

### Gặp mặt các cơ quan báo chí chuẩn bị chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II

Sáng ngày 21/11, tại Báo Thái Bình, Ban tổ chức chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II năm 2018 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để thông báo công tác chuẩn bị và định hướng công tác tuyên truyền cho chương trình giao lưu. Dự buổi gặp mặt có đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong tỉnh.

Chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên truyền hình internet Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình vào 20 giờ 10 phút ngày 29/11/2018. Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh người khuyết tật vươn lên chiến thắng số phận đồng thời nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức thông báo công tác chuẩn bị cho chương trình. Đến nay, mọi nội dung phục vụ chương trình đã cơ bản hoàn thành, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh

(Xem tiếp trang 3)  
NGUYỄN DŨNG

## Để tất cả người dân được sử dụng nước sạch

(Xem trang 2)



Nhà máy nước của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trường Trọng.

### CÔ GIÁO PHẠM THỊ THÙY Hết lòng với học sinh

(Xem trang 3)

#### ● ĐÔNG HƯNG

##### Hỗ trợ 100% giống cho mô hình gieo cấy giống lúa mới từ 5-10ha

Chiều ngày 21/11, huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai để sản xuất vụ xuân, hè năm 2019. Vụ xuân năm 2019, Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.483ha lúa, trong đó lúa chất lượng chiếm 35 - 40%, năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha, sản lượng đạt 82.677 tấn. Cây màu xuân phấn đấu trồng 1.400ha với các cây chủ lực là ngô, khoai lang, lạc, đậu tương, rau các loại; mở rộng diện tích cây màu hè, phấn đấu trồng 1.000ha, chủ yếu là dưa hấu, dưa gang, bí và rau màu ngắn ngày. Toàn bộ diện tích cây lúa mạ non sẽ được xuống giống quanh tiết lập xuân. Chuyển đổi một phần diện tích đất lúa sang trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất để sản xuất. Thí điểm thực hiện dự án liên kết "Phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với công nghệ bảo quản, chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu" tại một số xã.

Để vụ xuân, vụ hè năm 2019 giành thắng lợi, ngoài hỗ trợ của tỉnh về kinh phí diệt chuột, mua máy cấy, tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hóa nâng cao đời sống của nông dân, huyện sẽ hỗ trợ 100% giống cho mô hình gieo cấy giống lúa mới từ 5 - 10ha.

THU HIỀN

#### ● HƯNG HÀ

##### Gieo trồng trên 6.000ha cây màu vụ đông



Đến nay, nông dân các địa phương trong huyện Hưng Hà đã gieo trồng được trên 6.000ha cây màu vụ đông. Để giành thắng lợi sản xuất vụ đông, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các HTX trên địa bàn hướng dẫn nông dân chủ động chăm sóc, bảo vệ cây màu đã trồng, đặc biệt là phòng, trừ sâu bệnh cho cây trong điều kiện thời tiết giao mùa. Cùng với đó, địa phương tiếp tục chỉ đạo nông dân tiến hành gieo trồng các cây rau màu ưa lạnh trong khung thời vụ để hoàn thành mục tiêu gieo trồng vụ đông theo kế hoạch đã đề ra.

NGỌC MAI